

การฟื้นตัวจะไม่มี

ถ้าไม่มีการฟื้นตัวของแรงงานนอกระบบ

วิกฤตโควิด 19 และเศรษฐกิจนอกระบบในกรุงเทพฯ:

ผลกระทบที่ยาวนานและวาระการฟื้นฟู

การศึกษาวิกฤตโควิด 19 และเศรษฐกิจนอกระบบในกรุงเทพฯ รอบที่สอง ในช่วงเดือนมิถุนายน และสิงหาคม 2564 ได้แสดงให้เห็นว่า ลูกจ้างทำงานบ้าน ผู้ทำการผลิตที่บ้าน ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง หมอนวด ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย คนเก็บของเก่า ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แย่ลงกว่าเดิมตั้งแต่มีการเปิดประเทศเมื่อกลางปี 2563 อันสืบเนื่องจากภาวะการระบาดรุนแรงรอบสาม และมาตรการการควบคุมที่ตามมา

ข้อค้นพบ:



ทุกกลุ่มอาชีพยกเว้นลูกจ้างทำงานบ้านมีรายได้น้อยกว่า 40% ของรายได้เฉลี่ยก่อนการระบาดของโควิด 19 ผู้ทำการผลิตที่บ้านและหมอนวดมีรายได้เฉลี่ยที่ 0 บาท ตอนกลางปี 2564



ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 12 แจ้งถึงปัญหาการไม่ได้กินอาหารอย่างเพียงพอในกลุ่มผู้ใหญ่ในครอบครัวในปี 2564 และประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามลดการบริโภคอาหารลง โดยงดอาหารบางมื้อ หรือลดจำนวนอาหารที่บริโภคในแต่ละมื้อ



ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 88 หาทางออกโดยการลดคุณภาพชีวิตลงหรือใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่จนหมด โดยในช่วงกลางปี 2563 ถึงกลางปี 2564 แรงงานร้อยละ 53 ลดการบริโภคสินค้าอื่น ๆ ร้อยละ 51 ต้องกู้ยืมเงิน ร้อยละ 47 ลดการบริโภคอาหาร และ ร้อยละ 44 ใช้เงินออมที่มีอยู่



56%

การจ้างงานในกรุงเทพฯ ร้อยละ 56 เป็นการจ้างงานนอกระบบ
ที่มา: WIEGO 2019

ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบร้อยละ 100 ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาซื้อเอง ในขณะที่ในช่วงที่ทำการศึกษานี้มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียงร้อยละ 30 ที่ได้รับการฉีดวัคซีน

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล แต่การช่วยเหลือนี้ไม่รวมถึงแรงงานข้ามชาติ เงินช่วยเหลือดังกล่าวช่วยให้แรงงานสามารถซื้ออาหารและสิ่งของจำเป็น แต่คนส่วนใหญ่บอกว่าเงินช่วยเหลือจำนวนน้อยเกินกว่าที่จะเพียงพอสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้เริ่มการทำมาหากินใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามเพียงร้อยละ 20 แจ้งว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงเงินกู้ของรัฐบาล

แผนฟื้นฟูแรงงานนอกระบบ

- **ฟื้นฟูการจ้างงาน** ออกกฎหมายและนโยบายที่ตระหนักถึงการมีอยู่ของแรงงานนอกระบบ จัดให้มีกองทุนแรงงานนอกระบบ เคารพสิทธิการทำงานในพื้นที่สาธารณะ ให้องค์กรของรัฐ มีโควตาการจัดซื้อสินค้าและบริการจากแรงงานนอกระบบ ประกันการทำงาน 10 วันต่อเดือนในงานบริการดูแลเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ งานสาธารณูปโภคของรัฐเพื่อชุมชน (public works) งานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (green jobs) และสนับสนุนธุรกิจออนไลน์ขนาดเล็ก
- **พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับเศรษฐกิจหลังโควิด** จัดฝึกอบรมเรื่องสุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน เพิ่มทักษะแรงงานด้านการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งฝึกอบรมแรงงานด้านการตลาดดิจิทัล
- **ส่งเสริมความเสมอภาคในด้านความคุ้มครองทางสังคม** ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 (รวมถึงเงินช่วยเหลือโควิดและเงินชดเชยการสูญเสียรายได้) จัดให้มีประกันการว่างงานและคุ้มครองสิทธิความเป็นมารดาแก่คนงานทุกคนในประเทศไทย จัดให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กที่เปิดดำเนินการในเวลาที่แรงงานนอกระบบทำงาน ให้เงินทุนอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า
- **ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบในกลไกการกำหนดนโยบาย** โดยจัดให้มีจำนวนตัวแทนของแรงงานนอกระบบในคณะกรรมการประกันสังคมและคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบในสัดส่วนที่เท่าเทียมกับตัวแทนจากภาครัฐ

